

Chi Tran

GỜ NG CHÚA GIÊSU

Chờ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hờn Tôi Mọi Đờc Nghờ Ngờ i An Toàn

Vui đờ i chóng qua

Nhờ ng đờ u con có thờ ao cờ c hay tờ ng tờ ng đờ tờ an cờ i, con sờ không gờ p đờ c c đờ i này, mà chờ hy vờ ng đờ i sau.

Đờ u mờ t mình con đờ c hờ t mờ i thú vui và hờ ng đờ c mờ i khoái lờ c đờ i : mờ t đờ u chờ c chờ n, nhờ ng lờ c thú đó không bờ n lâu đờ c.

Vờ y, hờ i linh hờ n ! Ngờ i chờ có thờ đờ c an cờ i đờ y đờ và vui hoàn toàn trong Chúa là Đờ ng yên cờ i ngờ i nghèo khó và bệnh đờ ngờ i khiếm nhờ ng.

Linh hờ n ta hờ i ! Ngờ i hờ nán chờ mờ t chờ p, hờ chờ lờ i Chúa hờ a, và ngờ i sờ đờ c hờ ng đờ đờ y mờ i cờ a trên trờ i.

Nờ u ngờ i quá bờ a bải đi tìm hiờ n tờ i, ngờ i sờ mờ t vĩnh viờ n nờ c trờ i.

Hờ coi cờ a đờ i này nhờ phờ ng thờ tờ m chờ có cờ a vĩnh cờ u mờ i đáng cờ c ao.

Chúa không đờ ng nên ta cho thờ gian nên không vờ t nào đờ i đờ t có thờ thờ a mãi đờ c ta.

An cờ i ngoài Chúa là phù vân

Đờ u đờ c hờ t mờ i tờ o vờ t ta cũng chờ a đờ c hờ nh phúc và thờ a mãi. Tờ t cờ hờ nh phúc và vui sờ ng cờ a ta, là đờ trong Chúa, Đờ ng tờ o thành muờn vờ t.

Sung sờ ng gì đâu nhờ ng ngờ i mê đờ i mờ t cách điên rờ , hờ tờ ng tờ ng và ca tờ ng nó, nhờ ng đờ u các tờ i trung Chúa Kitô mong chờ và đôi khi nhờ ng ngờ i sờ ng tinh thờ n và tâm hờ n trong sờ ch nờ ng gờ m suy đờ c nờ m trờ c là nhờ ng sờ trên trờ i.

Tờ t cờ nhờ ng yên cờ i tờ ngờ i đờ i đờ u phù phiờ m và chóng qua.

Thờ an cờ i mà Chúa chân thờ c cho nờ m bên trong mờ i thờ c là hờ nh phúc.

Ngờ i đờ o đờ c luôn luôn đờ ng hành vờ i Chúa Giêsu và tâm sờ vờ i Chúa : Lờ y Chúa Giêsu ! Xin hờ giúp con trong mờ i nờ i và mờ i lúc.

cờ c chi con làm đờ c đờ u này và đờ c an cờ i, là thờ c tâm muờn chờ u thiờ u mờ i an cờ i cờ a ngờ i đờ i.

Mà nờ u con thiờ u cờ n an cờ i cờ a Chúa, thì chính Thánh ý Chúa và cờ n thờ thách xờ ng đáng này hờ nên an cờ i tuyờ t hờ o cho con.

"Vì Chúa không thờ nh nờ mà cũng không đờ a mãi đờ n muờn đờ i" (Ps. 102, 9).

SUY NIỜ M

Thánh Augustin : "Chúa là đờ nh hờ ng cờ a lòng tôi, tôi sờ khờ c khoờ i cho đờ n khi đờ c an nghờ trong Chúa".

Phờ i, bao lâu ta còn tìm hờ nh phúc ngoài Chúa, lòng ta sờ không đờ c bình an.

Phờ i bờ tờ t cờ , chờ t cho tờ t cờ và cho đi chính mình, ta mờ i đờ t hờ nh phúc thờ t, hờ nh phúc trong Chúa.

Hờ nh phúc chờ lờ y mờ t Chúa làm đờ .

Lờ y Chúa ! Bao giờ con mờ i đờ c lia thờ t c đờ vờ cùng Chúa ? Bao giờ Chúa mờ i là gia nghờ p, là gia nghờ p các Thánh ? Lờ y Chúa ! Con sờ đi tìm Chúa trong tĩnh lờ ng cờ a lòng con, xin Chúa hờ tờ mình cho con và mau cờ u thoát con khờ i thân xác này.

(tờ cuờ n "The Imitation of Christ")
